

NƠI ĐỨNG CHÂN CỦA KHOA HỌC CƠ BẢN

Tôi từng là học trò của Trường ĐHTH Hà Nội, ĐHQGHN ngày nay. Ngôi trường này là niềm tự hào của biết bao thế hệ học trò, tôi rất tự hào về trường, nơi đã đào tạo ra rất nhiều nhà khoa học nổi tiếng, nhà quản lý giỏi của đất nước. Mặc dù không công tác trực tiếp tại ĐHQGHN nhưng tôi có tham gia giảng dạy ở một số khoa, Khoa Lịch sử, Triết học, Đông phương học của Trường ĐHKHXH&NV và tham gia nghiên cứu một số công trình khoa học như Khu vực học, Chương trình Tây Bắc,... Từ đó đến nay tôi vẫn coi đó là ngôi nhà thứ hai của mình. Có lẽ cái nơi mà tôi thôi giảng dạy cuối cùng vì sức khoẻ và tuổi già đó là khoa Lịch sử, bởi tôi được trưởng thành cũng chính từ khoa này.

Năm tháng qua đi, đất nước có nhiều đổi thay, để đáp ứng yêu cầu cấp bách của thời đại cần phải có một chiến lược lâu dài phát triển giáo dục ngang tầm quốc tế thì việc quyết định thành lập ĐHQGHN của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là vô cùng đúng đắn. Có thể nói đây là nơi "trú chân" của Khoa học cơ bản và cũng là nơi giải bài toán cấp bách của ngành giáo dục phải kết hợp giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học... ĐHQGHN được thành lập đến nay đã 20 năm nhưng có truyền thống rất lâu đời được tiếp nối từ Đại học Đông dương...

ĐHQGHN có thể mạnh được kế thừa một thế hệ "vàng", thế hệ các nhà khoa học đầu ngành như GS. Trần Văn Giàu, GS. Ngụy Như Kon Tum, GS. Đặng Thai Mai, GS. Lê Văn Thiêm... các thầy là biểu tượng cho sinh viên chúng tôi. Qua những cuốn sách các thầy, qua những câu chuyện khoá trước truyền lại cho khoá sau khiến chúng tôi inh dự và hạnh phúc khi được học ở một ngôi trường có nhiều thầy cô là tấm gương sáng. Có



lẽ đến bây giờ nhìn lại tôi vẫn cảm thấy mình chưa phấn đấu được bằng các thầy nhưng đó lại là cái đích mà tôi luôn vươn tới. Tiếp nối truyền thống thế hệ trước, cùng với những gì tinh túy nhất các thầy truyền lại cho thế hệ học trò của mình, là các GS.TSKH Vũ Minh Giang, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, GS.TSKH Đào Trọng Thi, GS.VS Nguyễn Văn Hiệu,... Tuy nhiên, hiện nay tôi cũng nhận thấy ĐHQGHN bắt đầu có sự hẫng hụt về đội ngũ nhà khoa học đầu ngành, đây là vấn đề chung của cả xã hội. Đây là vấn đề lớn liên quan đến tầm nhìn, chính sách của quốc gia. Chính vì vậy, ĐHQGHN cần phải có giải pháp, chính sách để thu hút tài năng trẻ kế cận, bởi vấn đề then chốt của một đại học vươn lên đẳng cấp quốc tế, được xếp hạng cao trong top các đại học tiên tiến thế giới không thể thiếu đội ngũ cán bộ - các nhà khoa học trụ cột.

Tôi cho rằng, việc xây dựng một số ngành, chuyên ngành mũi nhọn đạt chuẩn quốc tế là hướng đi đúng, tiên phong, đột phá trong lộ trình đổi mới

giáo dục đại học vươn lên đẳng cấp quốc tế của ĐHQGHN. Đặc biệt các chương trình này đã thực hiện chuẩn đầu ra tiếng Anh, mở ra và tiếp cận với phương pháp dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm, thu hút các giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy để giảng viên và sinh viên được tiếp cận với tri thức và phương pháp giảng dạy của các nền giáo dục tiên tiến.

ĐHQGHN là một trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực, một hệ thống các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc gắn kết thành một thực thể hữu cơ, trí tuệ liên ngành được tích hợp hài hòa. Vách ngăn giữa các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc, đơn vị đào tạo của ĐHQGHN dường như rất mỏng. Đặc biệt ĐHQGHN đã thực hiện thành công nhiều công trình khoa học trọng điểm mang tính liên ngành cao. Đây là giá trị và thế mạnh của ĐHQGHN.

ÔNG KWON JEA YOUNG - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ LOTTE CENTER HN: ĐHQGHN là đại học lớn nhất tại Việt Nam, có lịch sử lâu đời và có truyền thống đào tạo chất lượng cao. Tôi được làm việc nhiều với cán bộ, giảng viên ĐHQGHN, đặc biệt là cán bộ, giảng viên Khoa Tiếng Hàn, Trường ĐHN, ĐHQGHN, tôi cảm thấy các bạn đồng hành của tôi rất năng động, luôn tìm tòi những cái mới và sáng tạo các hoạt động, chương trình bổ ích dành cho sinh viên. Các chương trình đó đã mang lại cho sinh viên nhiều bài học có ý nghĩa, và cũng qua đó tôi thấy được năng lực cũng như sự hoạt động đa dạng của các bạn.

Hiện nay, Tập đoàn Lotte cũng đã tuyển

dụng rất nhiều sinh viên của ĐHQGHN. Chúng tôi rất hài lòng với khả năng đáp ứng công việc của sinh viên ĐHQGHN. Theo bộ tiêu chí đánh giá lao động của Lotte các sinh viên tốt nghiệp từ ĐHQGHN thường đạt kết quả rất cao. Chúng tôi thực sự thấy rằng ở Việt Nam những sinh viên có năng lực nhất là những sinh viên của ĐHQGHN. Các bạn được trang bị tiếng Anh rất tốt, chăm chỉ và tự tin, không có sự lúng túng khi làm việc với người nước ngoài, luôn học hỏi để làm việc tốt hơn. Có thể nói rằng, ngay từ đầu tôi đã nhận thấy sinh viên ĐHQGHN rất thông minh và sáng tạo, tích cực trong mọi hoạt động. Các bạn thấy đấy, Lotte là một tập đoàn lớn, xuyên quốc gia vì vậy chúng tôi đòi hỏi

người lao động có trình độ tiếng Anh tốt. Tôi nghĩ rằng với chiến lược phát triển của ĐHQGHN trong tương lai trở thành đại học ngang tầm với các đại học lớn trên thế giới chắc chắn sản phẩm đầu ra của ĐHQGHN sẽ ngày càng tốt

ÔNG NGÔ KHÁNH HOÀNG - GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT QSOFT: “Tôi và một thành viên trong Ban lãnh đạo Công ty Qsoft là cựu sinh viên của ĐHQGHN nên việc hợp tác cũng rất thuận lợi. Sau khi tốt nghiệp đại học, trong quá trình công tác chúng tôi vẫn giữ liên lạc với các thầy, cô của Trường ĐHCN, ĐHQGHN, vẫn thường xuyên được trao đổi về chuyên môn với các thầy cô cũng như được biết về từng bước phát triển đổi thay của ngôi trường mà chúng tôi từng gắn bó.

ĐHQGHN có đông đảo đội ngũ giáo viên đầu ngành cả nước, tâm huyết trong việc đào tạo sinh viên, đặc biệt là Trường ĐHCN nơi tôi học tập, thầy cô luôn tận tình, chu đáo, truyền lửa cho sinh viên say mê học tập, nghiên cứu khoa học, các thầy cô luôn phấn đấu xây dựng Nhà trường trở thành ngôi trường hàng đầu về Công nghệ ở Việt Nam. Hơn nữa, các thầy, cô luôn có điều kiện tiếp cận với môi trường giáo dục đào tạo tiên tiến của các nước nên nền tảng kiến thức rất tốt, tư tưởng hiện đại cấp tiến. Chính vì vậy, những ý tưởng hợp tác của QSoft đều được các thầy, cô lắng nghe và tiếp nhận chân thành chia sẻ, cùng nhau hợp tác thúc đẩy phát triển. Theo tôi, đó là điểm mấu chốt để QSoft có được những hợp tác thành công trong thời gian vừa qua”.

Đối với việc hợp tác về lĩnh vực nghiên cứu ông Khánh Hoàng cho biết: “Về phía Nhà trường nói riêng và ĐHQGHN nói chung có rất nhiều nghiên cứu giá trị có thể so sánh với các kết quả nghiên cứu của các quốc tế. Tuy nhiên, nếu các nghiên cứu này có được sự tham gia đóng góp của các doanh nghiệp thì sẽ có giá trị thực tiễn cao khi đưa vào ứng dụng trong cuộc sống. Hơn nữa, có sự hợp tác của doanh nghiệp, ĐHQGHN cũng có nhiều cơ hội tiếp cận các nguồn vốn để duy trì và phát triển các sản phẩm nghiên cứu đòi hỏi chi phí đầu tư cao.

Hiện nay, Công ty QSoft luôn đón chào nguồn nhân lực đông đảo của ĐHQGHN, công tác tại công ty của chúng tôi có 25 cán bộ tốt nghiệp tại ĐHQGHN. Trong đó, có 12 sinh viên tốt nghiệp thuộc chương trình Nhiệm vụ chiến lược khoá 2009 - 2013. Hầu hết các sinh viên đều có nền tảng kiến thức cơ bản tương đối vững, tư duy tốt, có nhiệt huyết trong công việc và khả năng thích ứng với môi trường cao. Tuy nhiên vẫn còn có những điểm yếu cần khắc phục một số những kĩ năng để khi bắt tay vào công việc không còn bỡ ngỡ. Đây cũng chính là lí do bắt đầu từ năm 2013, QSoft đầu tư nhiều hơn vào đào tạo các kỹ năng cơ bản cho SV theo chương trình của doanh nghiệp như đào tạo kỹ năng làm

việc, phối hợp nhóm, giải quyết vấn đề, làm quen với quy trình làm việc và các kỹ năng mềm khác.

Nói đến việc hợp tác bền chặt và lâu dài, ông Khánh Hoàng cho biết: “Công ty Qsoft mong muốn mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Công ty và Trường ĐHCN, ĐHQGHN. Tôi nghĩ rằng ĐHQGHN cần mở rộng mô hình hợp tác Nhà trường - Doanh nghiệp để Nhà trường có nhiều cơ hội thúc đẩy nghiên cứu khoa học ứng dụng và cũng là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho QSoft nói riêng và các Tập đoàn, Viện NC khác nói chung”.